

ข้อมูลพื้นฐาน การดำเนินงานและการให้บริการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

○43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ข้อกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีความปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนในหลายกระบวนการ ได้กำหนดมาตรการ/วิธีการ/ ขั้นตอน/หลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาทิเช่น

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได้ยึดถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการประเมินในแต่ละกระบวนการ ตามหลักเกณฑ์ที่แนบ

2. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) คือ การเปิดโอกาสให้ครอบครัวที่มีความพร้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดการศึกษาให้กับบุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ภายใต้การกำกับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ของครอบครัว นั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการศึกษาจะเป็นการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ปกครอง) ร่วมวางแผนจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา